

GIỚI THIỆU ĐIỂM ĐẾN KHU DU LỊCH SINH THÁI- FARMSTAY “ HOA RỪNG U MINH”

Chào mừng bạn đến với khu du lịch Hoa Rừng U Minh, một điểm đến lý tưởng cho những ai yêu thích thiên nhiên và muốn khám phá những trải nghiệm mới lạ. Chúng tôi tự hào giới thiệu các dịch vụ nổi bật của mình: Khu du lịch sinh thái Hoa Rừng U Minh tọa lạc tại ấp 15, xã Khánh An, huyện U Minh, Cà Mau.

Tham quan: Đây là nơi lý tưởng để thư giãn, chụp ảnh và tìm hiểu về các loài hoa độc đáo. Mỗi khu vực trong Farm đều được chăm sóc tỉ mỉ, mang đến cho bạn một trải nghiệm thị giác ấn tượng và khó quên.

Mini Zoo – Nông trại Cừu: Tại mini Zoo có đa dạng các loài động vật khác nhau như: Thỏ, Khỉ, Đà Điểu, Cá Sấu và chủ lực là đàn Cừu. Thích hợp cho gia đình và trẻ em, nơi bạn có thể cho Cừu ăn, vỗ về và tìm hiểu về kỹ thuật nuôi Cừu. Cơ hội tuyệt vời để bạn có thể khám phá nông nghiệp và tận hưởng các hoạt động thú vị trong một không gian thân thiện.

Khu trò chơi dân gian: Khu trò chơi với hơn 30 thử thách nhau như: Đạp xe qua cầu ván, đi cầu lắc, chạy cầu phao, đi cầu khí, zipline, phao bập bênh, trượt cáp nước xuống hồ, vượt chướng ngại vật sasuke với nhiều chướng ngại vật phù hợp với nhiều lứa tuổi. Có quản trò chuyên nghiệp để chơi các hoạt động đội nhóm, teambuilding như: mò ốc bắt cá, bị mắt bắt vịt, kéo co bằng xuống ba lá, rung chuông vàng....

Homestay: Khu du lịch có các căn Bungalow bằng gỗ nằm giữa vườn hoa thơ mộng, với đầy đủ tiện nghi: máy lạnh, tủ lạnh, máy tắm nóng lạnh... hoặc quý khách có thể ngủ lều cắm trại để hòa mình vào thiên nhiên, không khí trong lành, lều có trang bị lưới chống muỗi. Tại đây, quý khách sẽ cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc không thể nào quên bên người thân qua các hoạt động như: đốt lửa trại, đàn hát cùng tiệc BBQ ngoài trời hay tham gia các hoạt động cùng người dân địa phương như: soi cá, cắm câu sẽ mang cho bạn cảm giác vô cùng thú vị.

Trải nghiệm đi xuyên rừng: Với diện tích hơn 12ha, một hoạt động được rất nhiều du khách phương xa yêu thích là ngồi trên xuống ba lá cùng người dân bản địa chèo dẫn bạn đi xuyên cánh rừng sinh thái của vùng đệm vườn quốc gia

U Minh, ngắm nhìn và hái hoa súng, giờ lợp cắm câu bắt cá, ngắm nhìn cánh ruộng bòn bòn sạch của Farm, cùng trò chuyện về vùng đất U Minh, chuyện Bác Ba Phi cưỡi cá Sấu....

Ấm thực: Tận hưởng các món đặc sản của vùng U Minh như ong non chiên giòn, lẩu mắm, bánh xèo rau rừng, chuột đồng nướng muối ớt và nhiều món khác. Không gian ăn uống với sức chứa hơn 400 khách và phong cách phục vụ chân thành, mộc mạc của người dân địa phương.

Chúng tôi rất hân hạnh được chào đón bạn và hy vọng bạn sẽ có một kỳ nghỉ đáng nhớ tại Hoa Rừng U Minh.